

Số: 3343 /TCT- CS  
V/v xác định giá vốn của vốn  
chuyển nhượng

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2008

Kính gửi: Chi nhánh Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I tại Hà Nội.

Trả lời văn thư ngày 29/5/2008 của Chi nhánh Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I tại Hà Nội về việc xác định giá vốn của vốn chuyển nhượng của Công ty SCPA Sivex International là nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn thành lập Công ty liên doanh Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc Proconco, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định của pháp luật về thuế và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1673/TCT-CS ngày 28/4/2008 trả lời Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc xác định giá vốn của vốn chuyển nhượng xác định giá vốn của vốn chuyển nhượng của Công ty SCPA Sivex International là nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn thành lập Công ty liên doanh Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc Proconco.

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 55/2002/TT-BTC ngày 26/6/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam áp dụng cho doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam thì: Doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài (gọi tắt là doanh nghiệp) áp dụng chế độ kế toán Việt Nam phải tuân thủ các nguyên tắc, nội dung, phương pháp kế toán, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính theo quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam... đồng thời Thông tư số 55/2002/TT-BTC cũng quy định đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán ở các đơn vị là đồng Việt Nam, hoặc có thể sử dụng đơn vị tiền tệ nước ngoài đã được Bộ Tài chính chấp thuận để ghi sổ kế toán và lập báo cáo kế toán.

Như vậy, khi tổ chức, cá nhân nước ngoài góp vốn bằng ngoại tệ đầu tư vào doanh nghiệp tại Việt Nam thì doanh nghiệp Việt Nam bắt buộc phải quy đổi số vốn góp bằng ngoại tệ thành đồng Việt Nam để ghi nhận vốn góp và hạch toán kế toán theo chế độ kế toán Việt Nam (trừ trường hợp doanh nghiệp được phép hạch toán bằng ngoại tệ).

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động mua bán của doanh nghiệp cũng đều được xác định bằng đồng Việt Nam (nếu thanh toán bằng ngoại tệ cũng phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm phát sinh).


Mặt khác, khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam phải tuân thủ và thực hiện theo các quy định của luật pháp Việt Nam, bao gồm luật pháp thuế, chế độ kế toán. Vì vậy, việc xác định giá vốn của phần vốn chuyển nhượng phải được thực hiện theo các quy định trên.

Tổng cục Thuế trả lời đề Chi nhánh Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I tại Hà Nội được biết.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ PC, CST, CDKT&KT;
- Ban PC, TTĐ, HT;
- Lưu: VT, CS(3b).u

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



*[Handwritten signature]*

Phạm Duy Khương